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  รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565 (ครั้งที่ 1)  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ นายประยุทธ  เกษี  
2 นายอ่างทอง  สมเพชร รองประธานสภาฯ นายอ่างทอง  สมเพชร  
3 นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา เลขานุการสภา นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
4 นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายทองมา  ธุระกิจ  
5 นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 นายภาษิต  ธุระกิจ  
6 นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายสมัย  บัวระบัน  
7 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  
8 นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ  
9 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  
10 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายมงคล  แสนสิงห์  
11 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
12 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายวิรัญ  ภูเนตร  
13 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
14 นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายทองสุข  วรนาม  
15 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
16 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 นายหวัน  สารมูล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
2 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
3 นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. นายทองอินทร์  กันลา  
4. ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. ร้อยตรีโยธิน  อุปรา  
4 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. นายสมบูรณ์  แข้คํา  
5 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู  
6 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
7 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางสําเนียง  ปัญญา  
8 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  
9 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
10 นายภัทรชัย  มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายภัทรชัย  มาสเหียร  
11 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝุายวิเคราะห์นโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
12 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
13 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห์  
14 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝุายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งกําแหง  
15 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
16 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  
17 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
18 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ นางวาณี    จรรยา  
19 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
20 นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล  
21 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผช.นายช่างไฟฟูา นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
22 นางสาวกันยากร  โสภา คนงานทั่วไป นางสาวกันยากร  โสภา  
 

 

ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายไพมณี  สมนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 นายไพมณี  สมนา  
2 นายประพิช  เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายประพิช  เขตเจริญ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
โดยมีนายประยุทธ  เกษี ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธาน       
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
 
นายประยุทธ  เกษี  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565  
ประธาน    - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
     
ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายประยุทธ  เกษี  - วันนี้เป็นครั้งแรกที่สภาเราได้เปิดทําการประชุมสมัยสามัญและเป็น  
ประธาน      วันแรกที่คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแถลงนโยบายต่อสภาท่าน 
     พ่ึงได้รับรองจาก กกต.คณะผู้บริหารชุดนี้มี 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
     1.นายสหาย  สังฆะมะณี  นายก อบต.  
     2.นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต.  
     3.นายทองอินทร์  กันลา  รองนายก อบต.  
     4.ร้อยตรีโยธิน  อุปรา  เลขานุการนายก อบต.  
     พร้อมกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโดย 
     โดยมีท่านปลัดสมบูรณ์  แข้คําพร้อมคณะและสมาชิกทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วม  
     ประชุมในวันนี้ตามที่พ่ีน้องประชาชนได้ไว้วางใจเลือกท่านเป็นตัวแทน  
     ของชุมชน เพ่ือนําพาในการพัฒนาชุมชนตําบลของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ว่า  
     การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เรื่องงบประมาณ  
     และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดนี้ โดยท่านนายกสหาย  สังฆะมะณี 
     ที่พ่ึงได้รับรองในวันที่ 25 มกราคม 2565 หวังว่าท่านจะนําพาในการ  
     พัฒนาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตําบลสะอาดสมบูรณ์  
     ของเราได้อย่างดียิ่ง วันนี้ท่านผู้บริหารจะได้แถลงนโยบายให้ที่ประชุมได้  
     ทราบคือเป็นแผนงานที่ท่านต้องทําขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้รับเลือก  
     เข้ามาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้อ ง 
     อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงและให้ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ที่เราได้รับ  
     เกียรติเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชน ตามระเบียบใหม่ของกรมการปกครอง  
     ส่วนท้องถิ่นให้มีสมาชิกสภาได้หมู่บ้านละ 1 คน ดังนั้นการประชุมสภา  
     สมัยนี้ท่านคงดูว่าจํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมมีน้อยลงเราต้องถือปฏิบัติตาม  
     ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดฝากให้ศึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. กฎหมาย  
     ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีทั้งตัวเก่าและ  
     ใหม่ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    -  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายประยุทธ  เกษี   ในการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมครั้งแรกของสภา  
ประธาน     ที่มีท่านเริงวิทย์  ถนอมแสงนายอําเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน 
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     ในที่ประชุมในวันที่ 4 มกราคม 2565 และมีวาระสําคัญในการคัดเลือก 
     ตําแหน่งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและเลขานุการสภา ซึ่งผลการ 
     คัดเลือกมีดังนี้  
     นายประยุทธ  เกษี ส.อบต.ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาฯ  
     นายอ่างทอง  สมเพชร   เป็นรองประธานสภาฯ  
     นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  เป็นเลขานุการสภาฯ  
     และวาระอ่ืนๆ ที่หัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งต่อที่ประชุมตาม 
     บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่าน 
     ดูแล้วมีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่ผิด เชิญได้ครับ   
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  - ครับท่านประธานผมขอแก้ไขนามสกุลผมที่พิมพ์มา ธุรกิจ เป็น ธุระกิจ 
ส.อบต.หมู่ 2        ตามสะกดที่ถูกต้องครับ 
 
นายทองมา  ธุระกิจ  - ครับท่านประธานขอแก้ไขนามสกุลที่พิมพ์มา ธุรกิจ เป็น ธุระกิจ  
ส.อบต.หมู่ 1        ตามสะกดที่ถูกต้องครับ  
 
นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ  - ครับท่านประธานขอแก้ไขนามสกุลที่พิมพ์มา แสงอําไพ เป็น แสงคําไพ  
ส.อบต.หมู่ 5        ตามสะกดที่ถูกต้องครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรแก้ตามที่ได้นําเสนอในที่ประชุมยกมือ
ประธาน     เลยนะครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   - เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
นายประยุทธ  เกษี  -  ไม่ใช่เรื่องพิจารณา แต่เป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบเป็นไปตามข้อบัญญัติ 
ประธาน     แห่งกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการประชุมก็ได้กําหนดบรรจุในระเบียบ 
     วาระการประชุมให้ท่านนายกได้แถลงนโยบายตามกฎหมายกําหนด 
     ภายใน 30 วัน  
     คําแถลงนโยบายของนายสหาย  สังฆะมะณี นายกองค์การบริหารส่วน 
     ตําบลสะอาดสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
     สะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ   ครั้งที่ 1/2565    
     วันที่   10    กุมภาพันธ์  2564   
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ และ 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ที่เคารพ 
     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
     สมบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  
     เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2564  กระผมนายสหาย  สังฆะมะณี 
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     ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
     สมบูรณ์ ให้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นายกองค์การบริหาร 
     ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลรับรอง 
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์   
     ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
     สมบูรณ์  ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 

             อาศัยอํานาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
     องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
     (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน 
     ตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุม 
     สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ   
     ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ 
     บริหารส่วนตําบล และ การแถลงนโยบายให้กระทําโดยเปิดเผยและ 
     ต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การ 
     บริหารส่วนตําบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย” เพ่ือให้การบริหารงานของ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ดําเนินไปด้วยความเป็นธรรม 
     โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของ 
     ทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้ 
     การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน  

            ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสหาย  สังฆะมะณี นายกองค์การ 
     บริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์จึงได้กําหนดนโยบาย    
     ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับช่วง 
     ระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินการตามอํานาจ 
     หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย 
     ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
     แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 
     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเปูาหมายการ 
     พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา 
     ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนา 
     ทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดําเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง 
     และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



6 
 

     ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ที่เคารพ 
     ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ได้ 
     พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศัยงบประมาณที่มีอย่างจํากัด ดังนั้น 
     ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ 
     ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเปูาหมายเพื่อให้องค์การ 
     บริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์เป็นชุมชนน่าอยู่  มีการพัฒนาสังคมและ 
     คุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้าง 
     พื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชนและ การบริหารจัดการที่ดี  

     ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ที่เคารพ 
     เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สามารถ 
     บรรลุความสําเร็จตามเปูาหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กําหนด 
     นโยบายในการบริหารไว้  6 ด้าน ได้แก่  

     1.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.นโยบายด้านการศึกษา  
    3.นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
    4.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ 

       สาธารณูปการ 
    5.นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
    6.นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  
    โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 

    1.นโยบายการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข 
    สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ 
    ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคเชิงรุกในชุมชน 
    และสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
    ด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด 
    ปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
    จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคม 
    ผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ 
    ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และ 
    การให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการปูองกันและบรรเทา 
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    สาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ 
    เหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
    ประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ 
    2. นโยบายด้านการศึกษา  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
    สมบูรณ์เป็นแหล่งการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพและ 
    มาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
    ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริม 
    คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่าน 
    กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม 
    ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในเอกลักษณ์ 
    และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 
    ภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สําหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้ 
    มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน 
    และประชาชนโดยทั่วไป  

    3.นโยบายด้านการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   เพ่ือพัฒนาองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม  
    ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ  แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย  
    โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาถนนสาธารณะ 
    ผลักดันการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยนําเอาโครงการธนาคารน้ํา 
    ใต้ดินมาประยุกเป็นนวัตกรรมเป็นธนาคารน้ําเสียน้ําทิ้งเพ่ือ 
    สภาพแวดล้อมที่ดีและก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ  
    ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุงที่สาธารณะให้เป็น 
    สวนสุขภาพและสถานที่ออกกําลังกาย  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
    การแก้ไขปัญหาขยะโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตราย 
    อย่างถูกวิธี  

    4.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการ  
    เพ่ือพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  
    เชื่อมโครงข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้ 
    มาตรฐาน เชื่อม ถนน ค.ส.ล. และถนนลาดยาง พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
    จัดหาไฟฟูาเพ่ือการเกษตรและไฟฟูาส่องสว่างภายในตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
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    เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจัดหาแห่งน้ําให้ 
    เพียงพอสําหรับการอุปโภค บริโภค โดยเชื่อมต่อระบบประปาท้ังตําบลให้ 
    เป็นโครงข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และสามารถผลิตน้ําประปา 
    ที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค ขุดลอกห้วย หนอง คลอง 
    บึง ที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดปี  
    5.นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

    เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมี 
    ส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ 
    ประชาชนได้เห็นความสําคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และ 
    การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
    สมบูรณ์ โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
    และประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนา 
    เศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนําแนวคิดปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดย 
    สนับสนุนการดําเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการ 
    ฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  

    6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 

    สามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมี 
    การวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อ 
    พัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ให้การบริการข้อมูลข่าวสาร และ 
    การร้องเรียนร้องทุกข์  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล 
    แผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง 
    ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 
    ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  
    โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ 
    ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝุายการเมืองและข้าราชการประจํา  
    จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกําหนดนโยบายในการที่จะบริหารและ 
    พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองต่อ 
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    ความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 
    กระผม  นายสหาย  สังฆะมะณี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
    สมบูรณ์ ขอให้คําม่ันสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด 
    สมบูรณ์ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นีไ้ป  กระผมจะ 
    มุ่งม่ันบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  
    ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความ 
    อยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
    ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน การพัฒนาตําบล 
    สะอาดสมบูรณ์ จะพัฒนาไปได้จะอาศัยเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วน 
    ตําบลเพียงลําพังก็คงเป็นไปไม่ได้การพัฒนาต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ 
    จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    หวังเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาตําบลสะอาดสมบูรณ์ตามนโยบายที่ได้แถลง 
    ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์เพื่อเกิดประโยชน์ 
    สูงสุดต่อประชาชนในตําบลสะอาดสมบูรณ์ ต่อไป  

นายประยุทธ  เกษี   - ท่านใดมีข้อสงสัยในนโยบายที่ท่านนายกแถลงไปทั้ง 6 ด้าน  
ประธาน     สามารถสอบถามได้ระเบียบวาระนี้กําหนดว่าไม่ให้มีการลงมตินะครับ 
    เป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบเป็นไปตามข้อกฎหมายได้กําหนดสมาชิก 
    สามารถซักถามในกรอบกฎหมายที่แถลงมาแล้ว เรียนเชิญครับ  

นายอํานาจ  จอมคําสิงห์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านผมก็ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4     ขอฝากไปถึงคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่แถลงมาท้ัง 6 ด้าน อยากให้รีบพัฒนา 
    ทั้ง 16 หมู่บ้านต่างก็รอการแก้ไขครับ ก่อนอื่นก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
    อยากให้แก้ไขเร่งด่วน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามที่ท่านคณะ 
    ผู้บริหารได้หาเสียงกับพ่ีน้อง น้ําไหล ไฟสว่าง สุดท้ายก็ขอแสดงความยินดี 
    กับคณะผู้บริหารที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนชาวตําบล 
    สะอาดสมบูรณ์  

นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอยากสอบถามว่าโดยเฉพาะนโยบาย 
ส.อบต.หมู่ที่ 6     ข้อ 4 จะจัดหาแหล่งน้ําให้เพียงพอสําหรับการอุปโภค บริโภค  
    ผ่านมาหลายปีแล้วยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมขอฝากผู้บริหารเข้ามาดูแลด้วย 
    ครับ ขอบคุณครับ  

นายประยุทธ  เกษี   - เชิญนายกตอบคําถาม ครับ  
ประธาน 
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นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.     ก่อนที่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งปัญหาหลักคือเรื่องน้ําส่วนในเรื่องการ  
    แก้ไข ในงบประมาณการจัดทําบางครั้งในตําบลของเราน้ําประปามีการ  
    วางท่อเป็น 10 ปี  เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า ตันหรือไม่ตันไม่รู้ว่าสะอาดหรือ  
    ไม่สะอาด ตรงนั้นเป็นนโยบายหนึ่งที่ผมได้นําเรียนต่อสภาฯ  
    ส่วนงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเรามี  
    ต้องอาศัยเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนรายได้ของเราก็มี  
    ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา กระผมก็ไม่นิ่งนอนใจ หลังจากท่ีรู้ว่าผม  
    ได้รับตําแหน่ง ก็หาวิธีวางแผนเรื่องน้ํา อุปโภค บริโภค ถ้ามีน้ําอะไรก็ดีข้ึน  
    เรื่องถนนก็คงไม่ลําบากเท่าไหร่ ปัญหาเร่งด่วนก็คือเรื่องน้ํา  
    ท่านบุญเกง  บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ก็เป็นอีกหมู่บ้านที่เดือดร้อน  
    ในเรื่องของน้ําส่วนการแก้ไข ในเรื่องการขุดจะใช้งบประมาณองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลของเราหรืองบอ่ืนที่มีมาก็ดีหมดผมคิดว่าขุดแน่นอน  
    1.หนองหูลิง บ้านดอนทอง 2.หนองแวง บ้านแมต 3.หนองบ้านแก่นทราย  
    4.หนองกาหลง 5.หนองใหญ่ ขี้เหล็ก 6.หนองซําแฮด ท่านผู้ว่าให้ผม  
    เข้าพบ พร้อมท่านปลัดและหัวหน้ากองช่าง ท่านผู้ว่าให้ดําเนินการ  
    1.บ้านสะอาดสมบูรณ์ ก็เคยเจาะมาแล้วไม่ได้ผลก็เลยให้ปูองกันจังหวัด  
    นําเครื่องสูบน้ําที่หนองหญ้าไซมาลงบ้านหนองบั่ว 2.ในการขุดลอก  
    ก็มีงบประมาณจํากัด ท่านผู้ว่าให้ทําหนังสือไปหา ผู้ว่าจะสั่งให้ อบจ.  
    มาขุดเจาะบาดาลให้ หมู่ 14 , หมู่ 2, หมู่ 7 แต่ในเรื่องความจําเป็นเร่งด่วน 
    เรื่องน้ํามีปัญหาผมบอก ผอ.กองช่างแล้ว ท่านผู้ว่าให้ทําหนังสือให้เสร็จใน  
    วันนี้ มีอยู่ 3 เรื่องคือ 1.ทําเรื่องขอเครื่องสูบน้ํามาลงที่หนองบั่ว  
    2.เรื่องขอขุดเจาะบ่อบาดาล3.เรื่อง หนอง ส่วนเรื่องอนุมัติงบประมาณ  
    ท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวแล้วว่ามีปัญหาคือตําบลสะอาดสมบูรณ์ท่านพูดทั้งท้ังที่  
    รู้ว่าปัญหาหนักของตําบลสะอาดสมบูรณ์คือเรื่องน้ําทําไมเวลาทํา  
    โครงการทําแต่เรื่องถนนถามว่าเราจะทําเรื่องน้ําเรื่องเดียวหรือเรื่องทํา  
    ถนนเรื่องเดียวก็ไม่ได้ต้องทําควบคู่ไปหลายหลายด้านถึงจะพัฒนาได้  
    ส่วนเรื่องหลักก็คือเรื่องน้ําในเรื่องการอนุมัติก็อยู่ที่เจ้าของโครงการ เขาจะ 
    อนุมัติหรือไม่อนุมัติส่วนปัญหาที่เกิดก็ต้องเป็นการแก้ไขโดยระบบ  
    ส่วนมากเป็นไปตามนโยบายกฎเกณฑ์นําเรียนท่านประธานเบื้องต้นครับ 

นายประยุทธ  เกษี   - มีท่านสมาชิกท่านไหนอยากถามอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธาน 
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นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  - เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยแกนนําของ  
    ท่านสหาย  สังฆะมะณี เห็นท่านแถลงนโยบายก็ครอบคลุมและ  
    มีการประสานงานตรงจุด ผมได้ส่งหนังสือไปเดือนท่ีแล้วก็รวดเร็วครับ  
    ขอบคุณครับ  

นายประยุทธ  เกษี   - มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ สามารถสอบถามได้นะครับ  
ประธาน 

นายอ่างทอง  สมเพชร   - เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นโยบาย  
ส.อบต. หมู่ที่ 8     ข้อที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    เพ่ือพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ จัดหาไฟฟูา  
    จัดหาแหล่งน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปี ผมขอฝากท่านผู้บริหารถ้ามีงบประมาณ  
    หรือมีโอกาสขอให้ท่านพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อที่ 4 ที่ท่านได้  
    แถลงนโยบายต่อสภา ต่อพ่ีน้องประชาชน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะ  
    รับนโยบายนี้ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชม สําหรับผม  
    ขอนําเรียนไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายประยุทธ  เกษี   - มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญเลยนะครับ  
ประธาน 

นายสมัย  บัวระบัน    - กราบเรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.อบต.หมู่ที่ 3     ทุกท่านพอดีสมาชิกได้อภิปรายในส่วนของท่านผู้บริหารที่ได้  
    แถลงนโยบายผมรู้สึกชื่นชมคณะผู้บริหารชุดนี้ได้มีแนวนโยบายที่จะ  
    พัฒนาเสริมสร้างตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  
    ซ่ึงแต่ก่อนท่านทราบอยู่แลว้วา่ความเดือดร้อนของชาวตําบลสะอาด  
    สมบูรณ์เราขาดแค ลนอะไรบ้างเพราะทุกท่านที่มาอยู่ในคณะบริหารชุดนี้  
    ท่านเคยเป็นคณะผู้บริหารมาแล้วท่านคงทราบดีว่าตําบลสะอาดสมบูรณ์  
    ของเราต้องการอะไรซึ่งผมได้เ ห็นท่านเคยพูดว่าอยากทําแต่ไม่มีโอกาส  
    ที่จะทํามาบัดนี้ท่านเข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วท่านทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
    กับตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเราท่านแถลงนโยบายครอบคลุมทั้งตําบล  
    ทั้ง 6 ด้านพอดีนโยบายข้อที ่1.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพ  
    ชีวิตของราษฎรชาวตําบลสะอาดสมบูรณ์ผมขอถือโอกาสนี้เ ล่าถึง  
    ความทุกข์ของพ่ีน้องในช่วงนี้พ่ีน้องของผมในหมู่  3 ยังตกเกณฑ์อยู่หนึ่ง  
    ครอบครัวไม่มีแม้กระท้ังบ้านอยู่ท่านคงสงสัยเมื่อก่อน อยู่ อย่างไร  
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    ซ่ึงแต่ก่อน เขา ไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานครพักหลังมา 2-3ปี 
    เกิดโรคระบาดหวังจะกลับมาอยู่ที่บ้านก็กลับมาทํามาหากินอยู่บ้าน เงิน 
    ที่เก็บไว้ ก็ถูกนํามาใช้เนื่องจากหางานยังไม่ได้ผมจึงทําหนังสือถึงองค์การ  
    บริหารส่วนตําบลสะสมบู รณ์ช่วงนั้นท่านยังไม่ได้มาทํางานแต่ตอนนี้ท่าน  
    เข้ามาเรียบร้อยแล้ว ถ้าเห็นหนังสือผมขอให้ท่าน พิจารณา ในส่วนนี้ด้วย  
    เขามีท่ีดิน แต่ไม่มีบ้านอยู่ขอวิงวอนท่านคณะผู้บริหารดูแลในส่วนนี้ด้วย  
    และรวม ไปถึงเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องฝากด้วยครับ 
    ขอบคุณครับ 

นายประยุทธ  เกษี   - มีท่านไหนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี เรียนเชิญท่านนายกสรุป ครับ  
ประธาน 

 

นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก     ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีซักถามพูดถึงปัญหาเรื่องต่างๆเรื่องของท่าน  
    ประทวน  ใหญ่แก่นทรายไปเซ็นหนังสือด้วยนะครับแจ้งความเดือดร้อน  
    ด้วยนะครับส่วนท่านอ่างทองสมเพชรก็พูดถึงเรื่องตามนโยบายเสนอ  
    เรื่องต่างๆครับส่วนของท่านสมัยบัว ระ บันประชาชนที่ตกเกณฑ์  
    ในเรื่องนี้วันนี้เป็นวันแรกที่แถลงนโยบายผมจะมอบหมายในส่วนที่  
    รับผิดชอบดําเนินการช่วยเหลือท่านวันนี้ในการแถลงนโยบายของนายก  
    องค์การบริหารส่วนตําบลตามนโยบายที่เคยแถลงไว้ก็คงเป็นนโยบายใน  
    การที่เราจะเอามาในการพัฒนานโยบายของนายกก็ต้องควบคู่ไปกับ  
    แผนพัฒนาตําบลในการที่เราจะนํานโยบายของนายกเพ่ือพัฒนาตําบล  
    ต้องอาศัยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลถามว่านโยบายของ  
    นายกควบคู่ไปกับแผนก็มาจากท่านมาจากผู้นําท้องถิ่นมีการประชาคม  
    แผนเข้ามามีการพัฒนาตําบลนโยบายของนายกก็ต้องเขียนแบบเพ่ือ  
    รองรับแผนจากท่านถึงจะเป็นไปได้ท่านอยู่ใกล้พ่ีน้องประชาชนท่านจะรู้  
    ปัญหาให้สมาชิกทุกท่านได้แยกออกมาว่าเป็น ความจําเป็นเร่งด่วนผมเอง  
    อยากแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพื่อปัญหาจะได้หมดไปขอบคุณสภาสมาชิก  
    องค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังแถลงนโยบาย  
    ของผมต่อไปสี่ปีข้างหน้าผมให้คํามั่นสัญญาต่อสภาว่าผมจะดําเนินการ  
    ตามนโยบายของผมโดยยึดประชาชนในตําบลเป็นที่ตั้งขอบคุณท่าน  
    ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   - เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
นายประยุทธ  เกษี   - ซึ่งเป็นการแถลงนโยบายก็มีทุกด้าน เป็นเพียงแนวทางกําหนดว่าจะ  
ประธาน     ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันที่ท่านได้แถลงไปแล้วสิ่งที่สําคัญคือ  
    นโยบายตรงนี้ท่านสมาชิกก็ควรเก็บไว้ดู เพื่อประกอบการปฏิบัติงานหรือ  
    การนํานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าขีดจํากัดความสามารถทางด้าน  
    งบประมาณจะมีปัญหาทางคณะผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถ  
    เฉพาะตัวหางบประมาณมาจากหน่วยงานอื่นเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตาม  
    กรอบนโยบายที่วางไว้ ที่ประชุมทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
นายประยุทธ  เกษี    วันนี้เป็นวันแรกของสมัยประชุมแต่ระเบียบวาระพิจารณาก็จะมีการ  
    ประสานกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการบริหารส่วนตําบลซึ่งได้รับแจ้งภายหลัง  
    ว่ามีเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณาอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วน  
    เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงผมก็ขอบรรจุระเบียบนี้เข้าในระเบียบ  
    เพ่ือพิจารณาเป็น การพิ จารณาเลือกคณะกรรมการ  ส.ป.ส.ช. 
    แทนตําแหน่งที่ว่างลงในส่วนที่เกี่ยวข้องที่กําหนดไว้ส่วนรายละเอียดของ  
    กรอบคณะกรรมการ ส.ป.ส.ช. ก็คงจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ  
    บริหารส่วนตําบลชี้แจงเพ่ิมเติมทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกหลายท่าน  
    ได้เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าโครงการของคณะกรรมการ  ส.ป.ส.ช.ประกอบด้วย 
    ใครบ้างมาจากส่วนไหนเชิญเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลครับ 

นายสมบูรณ์  แข้คํา    - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านวาระนี้  
ปลัด อบต.     ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งในเรื่องของคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพ  
    หรือกองทุนสุขภาพตําบลที่เรารู้กันก็จะมีคณะกรรมการร่วมดําเนินงานอยู่  
    ซ่ึงเงินกองทุนนีก็้นําเรียนให้ทราบ เนื่องจากมีสมาชิกเข้ามาใหม่หลายท่าน 
    กองทุนนี้คือได้รับการจัดสรรจาก  ส.ป.ส.ช. หรือว่าคณะกรรมการ  
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชากรหัวละ 45 บาทแล้วก็ให้ อบต. 
    หรือว่าเทศบาลสนับสนุนขนาดเล็ก 30% ขนาดกลาง 40% ถ้าขนาด  
    ใหญ่ก็ 50% อย่างต่ําก็ให้บริหารภายใต้ของ อบต. หรือเทศบาลนั้น ๆ 
    ซึ่งโครงสร้างเ ขาก็จะให้นายก อบต. หรือเทศบาลเป็นประธานกองทุน  
    แล้วก็ให้ ปลัด เป็นเลขากองทุนโดยตําแหน่งส่วนที่เหลือก็จะมี รพสต. 
    ทั้ง 2 แห่งโดยตําแหน่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิเขาให้ 
    นายกเป็นผู้เลือก  2 คน อีกส่วน หนึ่งก็จะเป็นตัวแทนจากสมาชิกสภา 
    2 ท่านซึ่งได้คัดเลือกจากที่ประชุมสภาต่อไปก็เป็นตัวแทนจากชุมชนหรือ  
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    กํานันผู้ใหญ่บ้านประมาณ  3-5 ท่าน ที่คัดเลือกจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน  
    ก็ได้ ส่งชื่อมาแล้วก็มีตัวแทนจาก อสม. ประธาน อสม. เลือกมา  2 ท่าน  
    มาร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาก็จะมีนายอําเภอมีสาธารณสุขอําเภอ  
    ท้องถิ่นอําเภอเป็นที่ปรึกษาในการดํารงตําแหน่ง เขาจะมีวาระอยู่  4 ปี 
    กรรมการปัจจุบันจะหมดวาระ 31 ธันวาคม 2565 ตัวแทนมาจากสมาชิก  
    หมดวาระของสภา  2 ตําแหน่งว่างลงต้องคัดเลือกจากสภาทั้งหมด 16 
    ท่านจะส่งใครมาแทนในส่วนกํานันผู้ใหญ่บ้านได้ส่งมาแล้วในการ  
    คัดเลือกให้ที่ประชุมของสภาเนื่องจากคัดเลือกมีผลทางกฎหมายเราจะ  
    คัดเลือกเองไม่ได้เราต้องเสนอเป็นญัตติญัตติมี  2 อย่างญัตติจะต้องส่งให้  
    ประธานบรรจุในวาระก่อน  5 วันหนึ่งญัตติเสนอด้วยวาจามีอยู่ประมาณ  
    6 ข้อ  อันไหนจะเสนอด้วยวาจาได้มีอยู่ 6 ข้อ ในข้อที่เป็นญัตติ  
    ประธานสภาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บรรจุถึงจะบรรจุได้ที่ประธาน  
    พูดว่าได้ประสานจากทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเสนอญัตติ  
    ได้ครับต้องเป็นทางด้านท่านนายกผู้บริหารหรือสมาชิกข้อเสนอญัตติ  
    ด้วยวาจาหรือเสนอเป็นหนังสือว่าจะมีการคัดเลือกประธานสภา  
    ก็พิจารณาเป็นญัตติด้วยวาจาตามข้อที่ 6 ท่านเห็นสมควรบรรจุก็จะแจ้ง  
    ให้สมาชิกทราบดําเนินการคัดเลือกเพราะฉะนั้นเพื่อให้ดําเนินการถูกต้อง  
    ก็อยากให้ท่านนายกหรือสมาชิกได้เสนอญัตติด้วยวาจาก่อนท่าน  
    ประธานสภาจะบรรจุลงในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
    ถึงจะคัดเลือกกันได้อยากจะให้เสร็จในวันนี้ครับเพราะกรรมการขาดอยู่ก็  
    ให้ท่านนายกหรือสมาชิกก็ให้ท่านเสนอญัตติด้วยวาจาคัดเลือก  
    คณะกรรมการกองทุน 2 ท่านแล้วท่านประธานสภาก็จะทําตามระเบียบ  
    ขอบคุณครับ  

นายอ่างทอง  สมเพชร   - สมาชิกได้ฟังคงเข้าใจนะครับโดยให้นายกเสนอหรือสมาชิกเสนอก็ได้ปลัด  
ประธาน     ได้นําเสนอไปแล้วนั้นขาดเฉพาะสมาชิก 2 ท่าน ถ้าพร้อมแล้วเสนอเลย  
    ครับ  

 

นายประยุทธ  เกษี   - เรียนประธานสาในประเด็นข้อปัญหาในระเบียบ วาระเรื่องพิจารณาซึ่ง 
ส.อบต.หมู่ที่ 10      ในขณะผมทําหน้าที่ประธานสภาผมถือว่าญัตติตรงนี้ผมเสนอด้วยวาจา  
    และใช้อํานาจตามข้อบังคับ (5) ตามประธานสภาได้บรรจุวาระนี้ตาม  
    ข้อบังคับท่ีผมได้ประสานถ้าไม่ถูกต้องขอเสนอใหม่ครับให้เป็นเอกสาร  
    มาใหม่เลยครับในคราวประชุมครั้งต่อไปครับ ขอบคุณครับ  
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นายอ่างทอง  สมเพชร   - เข้าวาระอ่ืนครับ ท่านใดมีข้อซักถามเชิญครับ 
ประธาน 

นายภาษิต  ธุระกิจ   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     ทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารท่าน  
    สหาย  สังฆะมะณี นายก เรื่องที่ 2 ฝากไปถึงระเบียบวาระการประชุม  
    ผิดบ้างเป็นธรรมดาฝากถึงเรื่องทําหนังสือให้เรียงลําดับหน้า 1 2 3 ด้วย  
    จะได้สะดวก รวดเร็วในช่วงนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกในการ  
    แถลงของท่านนายกครอบคลุมทุกด้านของตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเรา  
    ก่อนที่เราจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางกาหลงหมู่ที่ 2 เรื่องน้ําประปาซัมเมิส  
    ได้ชํารุดก็ขอขอบคุณทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการท่านปลัดทีมงานช่าง  
    ประปาได้ซ่อมแซมอย่างรวดเร็วได้ใช้น้ําก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ  
    อีกเรื่องคืองบประมาณซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านกาหลง-หนองแข้ได้สัญจร  
    อย่างสะดวกขอขอบคุณครับในวันนี้สมัยแรกปี 2565 ก็ขอขอบคุณ  
    งบประมาณท่ีตกถึงบ้านกาหลง หมู่ 2 บ้านดอนศรีวิไล หมู่ 12 จะได้ถนน  
    คอนกรีตค.ส.ล.เสริมเหล็กขอขอบคุณที่ได้งบประมาณเพ่ือพัฒนา ในต้นปี  
    ผมได้ยินท่านนายกพูดถึงเรื่องขุดลอกหนองเป็นปัญหามาตลอดในการ  
    ขุดลอกหนองไม่ได้ขุดซักทีนี่คือปัญหาครับตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นสมาชิก  
    สมัยแรกเพราะต้องหาสถานที่ราชการถมที่อย่างไรก็ฝากถึงท่านนายก  
    ผู้เกี่ยวข้องด้วยครับให้รีบเร่งเรื่องน้ําประปาที่จัดขึ้นท่ีบ้านกาหลงของเรา  
    เดี๋ยวนี้เป็นวัตถุมงคลตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมต้องการที่จะ  
    ขุดลอกหนองอย่างเร่งด่วนทํามาได้ใช้ 1 ปี พอมาปีที่ 2 ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
    อย่างไรก็ตามผมฝากท่านนายกห้ามพูดว่าขาดงบประมาณฝากผู้ใหญ่  
    ในการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 14 ให้เร่งประสานงานให้แก่  
    ประชาชนบ้านกาหลงได้ใช้น้ํา ขอขอบคุณครับ  

นายสมบูรณ์  แข้คํา    - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพขอนําเรียนการประชุมในวาระอ่ืนๆ  
ปลัด อบต.     เรื่องการแก้ปัญหาน้ําเมื่อวานได้เข้าไปชี้แจงกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
    ท่านผู้ว่าแจ้งว่าปัญหามีแต่เรื่องน้ําทําไมเขียนแต่ปัญหาคอนกรีต มา  
    หมู่ที่ 6 มีปัญหามากที่สุดต้นทุนที่ผลิตน้ําประปาขุดลอกไว้แล้วเหลืออีก  
    นิดเดียวซึ่งงบประมาณ 300 ,000 กว่าบาทเค้าอนุมัติแล้วเป็นงบ  
    ของจังหวัดที่มาขุดเองไม่ใช่งบอบต.นะครับจังหวัดทําสัญญาเองแต่ปัญหา  
    ขุดแล้วก็ไม่มีน้ําต้นเหตุที่ไม่มีน้ํา คือหนองบั่วไม่มีทางน้ําลง ที่มีน้ําใน ปี 
    ที่แล้ว เพราะน้ํา มันล้นจากที่น าของชาวบ้าน แต่พอ หน้า แล้งท่อน้ําอยู่  
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    สูงกว่าตรงที่ น้ําจะไหลลงในหมู่บ้านก็ เลยไม่มีน้ําถึงจะขุดลึกแค่ไหนก็ไม่มี  
    น้ําที่จะไหลลงนั่นคืออุปสรรคที่ทางด้านผู้นําและ อบต. ต้องแก้ไข  
    เราต้องนําเอารถน้ําไปดูดท่ีหนองหญ้าไซประมาณ 36 ,000 ลิตรมาใส่  
    ถังผลิตก็เลยจะแก้ปัญหาโดยทางปูองกันจังหวัดบอกว่า หนองหญ้าไซ  
    น้ําเยอะก็เลยจะเอาเครื่องสูบน้ําระยะไกลประมาณ  2-3 กิโลเขาจะไปดูด 
    น้ําหนองหญ้าไซมา ใส่ที่หนองบั่วก็เลยให้ทางกองช่างทําหนังสือส่งไป  
    ทางอําเภอ จะส่งจังหวัด ผู้ว่า ได้ สั่งไว้แล้ว ส่วน หมู่ที่  6 บ้านสะอาด  
    สมบูรณ์เราต้องทําทางน้ําลงแล้วก็ได้ขอขยายเขตประปาจากบ้านแม ต 
    ไปประปาส่วนภูมิภาคมาถึงบ้านแม ตทางประปาแรงดันไม่ถึงเ ขากําลัง  
    ปรับปรุงแรงดันอยู่หมู่ที่  7 คุ้มดอนชาติหมู่ที่ 16 ใช้น้ําประปาร่วมกัน  
    การใช้ต้องแบ่งเวลากัน ใช้ เช้า –เย็นโดยปิดประตูระบายน้ําเพ่ือให้มี  
    แรงดันแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านไปเปิดเหมือนเดิมทําให้น้ําประปาไม่ไหล  
    จึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้านํารถน้ําไปเติมให้แก้ปัญหาแบ่งเวลาใช้น้ํา  
    น้ํามีอยู่สองบ่ อหน้าแล้งจะขาดแคนเพราะน้ําลดลงหมู่ที่  2 หมู่ที่ 14  
    ผอ.กอง ช่างบอกว่าน้ําใต้ดินไม่มีผู้ว่ าท่านบอกว่าเจาะใหม่จึงลงความเห็น  
    ให้เจาะใหม่เพราะ อบจ. มีเครื่องขุดเจาะใหม่ท่านผู้ว่าแจ้งถ้ามีหนังสือ  
    ขออนุญาตมาจะสั่งการไปที่ อบจ. ฝากท่านสมาชิกด้วย อบจ. จะออกมา  
    ขุดเจาะตรงไหนถึงจะมีน้ําขุดไป 100 เมตรก็ยังไม่มีน้ํานี่คือมติเม่ือวาน  
    ขอนําเรียนการขุดลอกหนองหมู่ที่  1 และหมู่ท่ี  2 ปริมาณที่ผลิตเหลือ  
    ไม่มากแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าทําไมไม่ขุดลอกหนองเพ่ือกักเก็บน้ํา  
    อย่างหนองหูลิงประมาณ 30 ไร่ท่านผู้ว่าให้ทําหนังสือไปหน่วยงานอื่นๆ  
    ส่งไปกรมชลประทานให้เขามาดําเนินการออกแบบแล้วขุดใช้งบประมาณ  
    ของเขาเลยถ้าอบต .เราขุดก็จะขุดครั้งละ 500 ,000 ตําบลสะอาดสมบูรณ์  
    อย่างน้องใหญ่ ๆ เช่น หนองหูลิงหรือหนองใหญ่โอกาสที่จะทําสําเร็จ  
    ก็จะมีน้อยต้องใช้เวลาก็ทําหนังสือแล้วส่งไป หาท่านผู้ว่าท่านก็จะส่งต่อ  
    เอง อยากนําเรียนเรื่องการพัฒนาต้องเริ่มจากแผนท่านสมาชิกหลายท่าน  
    เป็นคนใหม่แผนทุก โครงการที่นายกหรือผู้บริหารนําไปทําจะต้องปรากฏ  
    ในแผนแผนมีอยู่  2 อย่าง  1. แผนปีที่เราประชุมปรับปรุงทุกปี 
    2. แผนยุทธศาสตร์ประมาณ  5 ปีจะต้องปรากฏอยู่ตามแผนเหล่านี้  
    แผนนี้มาจากไหนเดี๋ยวก็รู้ประมาณพฤษภาคมประชุมรอบหน้าอาจจะได้  
    ประชุมแผนพัฒนาตําบลแผนก็มาจากชุมชนก็คือแผนหมู่บ้านหมู่บ้าน  
    ทําแผนประชาคมเสนอเรื่อง ลําดับความสําคัญมาด้วยปรากฏว่าไม่มี  
    เรื่องน้ําเลยให้สมาชิกคุยในที่ประชุมเลยเอาน้ําก่อนถ้าเราทําแผนพัฒนา  
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    ตําบลได้การทําข้อบัญญัติต่างๆถึงจะมาพิจารณาเอาตรงนั้น  
    เรื่องของแหล่งน้ํานายกเอาไปบรรจุสมมุติว่า หนองบ้านกาหลงเสนอมา  
    นายกมาพิจารณางบทําแผนพัฒนาในปี 2566 บรรจุเข้าไปในแผน  
    ในข้อบัญญัติแต่ต้องเป็นขั้นตอนทางกองช่างต้องออกไปสํารวจใน  
    thai water pan หัวหน้าส่วนราชการตําหนิว่าทําไมไม่ลงในแผน  
    thai water pan ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศโดยมีท่าน  
    พล เอกประวิทย์วง ค์สุวรรณเป็นประธานผมจะคุยในวาระต่อไป  
    เราจะทําอะไรต้องลงไปในนี้  thai water pan เราจะตั้งงบประมาณ  
    ในปี 2566 เราต้องบรรจุเข้าไปใน  thai water pan เราถึงจะสามารถ  
    ของบประมาณมาสนับสนุนมาขุดลอกหรือมาทําอะไรได้กองช่างไม่ได้  
    บรรจุเข้าไปเรามาติดอยู่ตรงนี้ก็เลยมีวิธีหนึ่งให้หน่วยงานอื่นมาทํา  
    ถึงมีหนังสือถึงกรมชลประทานให้เ ขามาขุดมาออกแบบ อบต. เราเกิน  
    ศักยภาพด้วยไม่มีใน  thai water pan ก็จะให้หน่วย งานอ่ืนมาทํา  
    ถ้าหน่วยงานเราจะทําเขาต้องเช็คใน  thai water pan อีกหรือว่าเราจะ 
    ขอเงินมาอุดหนุนเฉพาะกิจมาขุดเองเ ขาจะไปเช็คตรงนี้เพราะฉะนั้น 
    หนอง ในอบต.สะอาดสมบูรณ์ของเรายังไม่มี thai water pan ถ้าเขาจะให้ 
    อบต. ขุดลอกหนองเ ขาจะให้เรากําหนดที่ทิ้งดินด้วยมีหลายประเด็น  
    1. ขุดเอาดินแ ลกบ่อหมายถึงว่าสมมตินะครับ เราจะขุด หนองจากแผน  
    แต่ เราไม่มีงบประมาณเราก็ทําเรื่องขอท่านผู้ว่าให้ผู้รับจ้างมาขุดเอาดิน  
    ไปเลยโดยเราไม่ได้จ่ายค่าจ้าง  เ ราได้บ่ อ ได้หนองเข้าใจนะครับคือ  
    ดินแลกบ่ อ 2. เราขุดเองใช้งบประมาณเองเราถึงได้มีกําหนด จุดตรงที่  
    ทิ้งดินว่าเราจะท้ิงดินตรงไหนหรือถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมของ  
    ส่วนราชการสามารถทําได้ดินขุดข้ึนมาแล้ว จะขายให้ชาวบ้านไม่ได้  
    เพราะว่าตรงนี้เ ขามีระเบียบอยู่ปัญหาที่ว่าผ อ.กองช่างแจ้งว่าไม่มีที่ทิ้งดิน  
    ก็คือประเด็นนี้ถ้าไม่มีที่ทิ้งดินเราต้องไปขอทิ้งตามวัดหรือโรงเรียนเราต้อง  
    คุยกันเพราะว่า หนองใหญ่ ๆ ปล่อยให้เขาทําเลยเราให้ชลประทานมาขุด  
    ไปเลยเรื่องของเขาเราขอแค่หนองนี่คือเรื่องน้ําเข้าสู่ประเด็น  
    พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์บริการน้ํา  
    แห่งชาติในวันที่ 14 ผมกับผอ .กองช่างได้รับประสานจากผู้อํานวยการ  
    สํานักงานบ่อน้ําบาดาล 11 อุบลราชธานีซึ่งเขาเป็นเจ้าของ 
    ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณท่านจะมาตรวจราชการอยู่ใน  3 จังหวัด 
    มีกาฬสินธุ์สกลนครร้อยเอ็ดท่านว่าจะกลับในวันที่ 14 ตอนบ่าย  
    ท่านจะมาขึ้นเครื่องที่จังหวัดร้อยเอ็ดปรากฏว่ามีการประสานงานจาก  
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    นักการเมืองในพ้ืนที่อยากให้ท่านมาเยี่ยมชมทางเลขาศูนย์น้ําแห่งชาติ  
    เปลี่ยนตารางกําหนดการส่งมาให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์เวลา 15.00 น.  
    ท่านประวิตร วงษ์สุวรรณมาที่บ้านดงเค็งเข้าไปดูพื้นท่ีจะไปดูที่เจาะ  
    บาดาลใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็นาแปลงใหญ่เป็นโครงการของ  
    กรมทรัพยากรน้ําบาดาลตรงนี้ท่านแจ้งมาแล้วกําลังคุยกับท่านผู้ว่า  
    บางส่วนเขาลงพื้นที่เ ขาจะมาปรับพื้นที่มากางเต็นท์รอผู้ว่าสั่งการมาทาง  
    อําเภอเราต้องไปร่วมแน่ นอน ท่านสมาชิกส .อบต. กํานันผู้ใหญ่บ้าน  
    มวลชนต้องได้ต้อนรับกําหนดการออกมาแล้วท่านจะมาลงสนามบิน  
    ร้อยเอ็ดเราจะได้เตรียมการ 11 -12 -13 คงจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป  
    อีกเรื่องหนึ่งคือ โรงพยาบาลสนามซึ่งทางจังหวัดสาธารณสุขร้อยเอ็ด  
    มีคนปุวยจํานวนมากล้นจากโรงพยาบาลบ้านอ้นจากโรงพยาบาลกลาง  
    ร้อยเอ็ดก็เลยขอเปิดอีก  5 แห่งมีการประชุมทางด้านผู้บริหารก็ได้เข้าร่วม  
    ประชุมโรงพยาบาลเคยทําหนึ่งครั้งแล้วแต่ยุบไปปรากฏว่าเ ขาจะส่งผู้ปุวย 
    มาวันศุกร์ผู้ปุวยก็ติดเชื้อแล้วไม่ใช่ร อเหมือนเมื่อก่อนผู้ปุวยสีเขียว  
    จะไม่เยอะจะมาพักท่ีนี้ อบจ. สนับสนุนครั้งก่อน 30 เตียงเราก็ไปทํา  
    ระบบประปาให้ใหม่ไฟแสงสว่างในห้องน้ําต่างๆกําลังเสนอมาจาก  
    ท่านนายกอยู่ครับประเด็นหลั กๆ ก็ไฟฟูาก็เรียนสมาชิกให้ทราบเราจะมี  
    โรงพยาบาลสนามส่วนเวรยามเ ขาจะให้กํานันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุด อปพร. 
    2-3 ตําบล  ตําบล สะอาดสมบูรณ์ตําบลเมืองทองตําบลนาโพธิ์หรือถ้า  
    ไม่พอเ ขาจะเอาตําบลแคนใหญ่ตําบล โนนรังไม่อยากให้เหนื่อย  
    โดยเบี้ยเลี้ยงทางจังหวัดเ ขาจะจ่ายเขาบอกว่ามีงบจ่ายแต่เราไม่ได้  
    รับผิดชอบครั้งที่แล้วเราจ่ายเองก็นําเรียนให้ได้ทราบโดยทั่วกัน  
    ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายอ่างทอง  สมเพชร   - ท่านภาษิต  ธุระกิจ ได้นําเรียนเรื่องการทําหนังสือประชุม รอบต่อไป  
ประธาน     ให้ทําหนังสือเรียงลําดับหน้า 1 ,2,3 เพ่ือจะได้ดูแล้วเข้าใจง่ายและได้ฝาก  
     ถึงท่านนายกเรื่องขุดลอกหนองที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาขุดลอกหนองไม่ได้  
     เนื่องจากหาที่ท้ิงดินไม่ได้ อีกเรื่องท่านภาษิต  ธุระกิจ ฝากถึงอบต.  
     ห้ามบอกว่า อบต.ไม่มีเงิน ทํางบประมาณมาก็ไม่ตอบสนองเราจะต้อง  
     เร่งหางบประมาณมาเข้าสู่ ตําบลของเราต่อไป หลายท่าน คงจะมี  
     ความคิดเห็นเหมือนท่านภาษิต  ธุระกิจเหมือนกัน ดังนั้นให้ท่านนายกได้  
     ตอบคําถามของท่านภาษิต  ธุระกิจด้วยครับ  
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นายภาษิต  ธุระกิจ    - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.หมูที่ 2     ขออนุญาตครับ เป็นการเรียนปรึกษาท่านปลัดผมได้ยินว่าทางจังหวัด  
     จะเจาะบ่อบาดาลบ้านกาหลง-บ้านหนองแข้ เรียนถาม ผอ.กองช่างในเมื่อ  
     มีประปาได้ทําหอสูงแล้วแล้วก็มอบโอนให้กับอบต.เป็นผู้ดูแลแล้ว เมื่อทาง  
     จังหวัดได้อนุมัติให้มาเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านผมเรียนถาม ผอ.กองช่าง  
     และท่านผู้บริหารว่าหากจะนําบ่อบาดาลเจาะท่ีมีถังหอสูงที่ไม่ได้มีน้ําขึ้น  
     ในการเกษตรปรับเปลี่ยนมาเป็นเจาะบ่อบาดาลตรงจุดนั้นจะได้หรือไม่ใน  
     การแก้ไขปัญหาเราจะไม่ต้องมาลงทุนมากหอถังสูงนี้เพียงแค่เจาะบ่อ  
     บาดาลส่งน้ําขึ้นติดตั้งถังแรงดันเดินท่อส่งน้ําเข้าหมู่บ้านได้เลยจึงเรียนถาม  
     ว่าเราจะทําได้หรือไม่ ขอเรียนถาม ขอบคุณครับ  

นายอ่างทอง  สมเพชร   - มีท่านไหนอีกไหมครับ เชิญเลยนะครับ  
ประธาน  

นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     ทุกท่านขอเพ่ิมเติมครับ ขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกขอฝากเรื่อง  
     ถนนลูกรังระหว่างบ้านหนองแข้เส้นกลางทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกจะเป็น  
     เส้นไปบ้านกาหลง ไปวาปี ขาดการซ่อมแซมมาหลายปีแล้วขอฝากท่าน  
     ประธานไปถึงผู้บริหารด้วยการสัญจรไปมาลําบากมาก ขอขอบคุณครับ  

นายอ่างทอง  สมเพชร   - มีท่านไหนอีกไหมครับ เชิญท่านสมัย บัวระบัน  
ประธาน 

นายสมัย  บัวระบัน    - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 8     ที่ท่านปลัดได้อภิปรายแผน ไม่ว่าจะเป็นแผน 1 ปี หรือ แผน 5 ปี  
     ผมได้ยินท่านพูดว่าหนองทุกหนองในตําบลของเรานั้น เป็นหนอง  
     ขนาดใหญ่ยังไม่ได้เข้าไปใน Thai water pan เนื่องจากไม่มีการสํารวจ  
     ผมฟังแล้วไม่สบายใจถ้าไม่เข้าไปอยู่ใน Thai water pan จะไม่สามารถ  
     ขุดเจาะได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมขอความกรุณาท่านผู้บริหาร  
     ท่านหัวหน้าส่วนราชการได้รีบดําเนินการลงไปสํารวจเพื่อจะได้เอาเข้าไป  
     อยู่ใน Thai water pan การขุดลอกนั้นจะดําเนินการได้ขอให้รีบเข้าไป  
     สํารวจหนองในตําบล นําเข้าไปอยู่ใน Thai water pan เพื่อการ  
     ดําเนินการจะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อหนองหญ้าไซแท้จริงแล้ว  
     หนองที่รถไปขนน้ําเป็นหนองแคนไม่ใช้หนองหญ้าไซนะครับ ผมขอ  
     นําเรียนแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
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นายอ่างทอง  สมเพชร   - เชิญท่านนายกครับ  
ประธาน 

นายสหาย  สังฆะมะณี   - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก     ขอตอบปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนตําบลของเราในเรื่อง  
     ของท่านภาษิต  ธุระกิจ ในเรื่องของคําตอบ จะทําได้ไหมจะให้ตอบตอนนี้  
     ก็คงตอบยากเราต้องไปดูในระบบ ในระเบียบ ถ้าทําได้ทําแน่นอน ก่อนอื่น  
     ต้องให้เขามาเจาะก่อน ส่วนเรื่องของการบูรณาการเราสามารถบูรณาการ  
     ได้อยู่แล้วในบริเวณของบ้านกาหลง หมู่ 2 ผมคิดว่าเจาะตรงไหนที่ได้น้ํา  
     แล้วก็ดันน้ําไปถังใหญ่เท่ากลางหนอง ก็ได้ดันขึ้นถังกลางบ้านก็ได้ ขอให้ได้  
     น้ําก่อน ส่วนเรื่องอ่ืนเราค่อยบูรณาการนะครับ ส่วนของ  
     ท่านประทวน  ใหญ่แก่นทราย ถนนลูกรัง ตามท้องไร่ ท้องนา  
     ความจําเป็นก็เหมือนท่านประทวนพูด สมาชิกทุกท่านยังไม่อยู่ บางท่านก็  
     มีปัญหามากมายแต่จะยังไม่กล้าลุกข้ึนพูด ไม่กล้าเสนอ ทุกวันนี้ประโยชน์  
     ของพ่ีน้องประชาชน ชาวบ้าน ตําบลของเราส่วนมากจะไปอยู่ท่ีท้องนา  
     ท้องไร่ เมื่อไปอยู่ทุ่งนาก็สะดวกสบาย เรื่องถนนก็ลําบากผมก็ทราบดีว่า  
     สภาพสิ่งแวดล้อมตามท้องไร่ ท้องนา ยังมีอีกเยอะที่รอการแก้ไข  
     เราค่อยเป็น ค่อยไปนะครับ ท่านประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส่วนเรื่องของ  
     ท่านสมัย  ครั้งแรกผมเข้าใจเหมือนท่าน ผมไปประชุมครั้งแรก มีท่านผู้ว่า  
     ไปเป็นประธานในการบรรยาย มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
     ไปบรรยาย เขาพูดถึงเรื่อง Thai water pan เขาว่าท่านนายกกลับไปถึง  
     อบต.ไปถามหน่อย ในตําบลของท่านโครงการเก่ียวกับน้ําได้เข้าสู่ระบบ  
     มีไหม ผมกลับมาถามอย่างที่ท่านปลัดพูด ผมว่าไม่เป็นไรในเรื่องนี้เรา  
     ก็สามารถแก้ไขได้แต่จะช้าหน่อยในส่วนนี้หลายอย่างปัญหาที่เกิดข้ึน  
     ที่ตําบลของเรายังเข้าไม่ถึง นโยบายของผมเป็นอย่างนี้ครับท่าน ผมอยาก  
     นําเรียนตรงนี้ผมคุยกับ ผอ.กองช่างแล้ว เริ่มอาทิตย์หน้าเป็นต้นไป  
     ถ้าผมจะไปหนองไหน ผมจะประสานผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกไปดูด้วยกัน  
     ไปวัดขนาดของหนอง นํามาเพ่ือเขียนแบบ หนองใน อบต.ต้องได้  
     เขียนแบบรองรับแล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้ผมถามว่ายากไหม ผอ.ก็อาจจะ  
     ประมาณออกไปสํารวจแล้วก็จะให้หัวหน้าปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย  
     ท่านเป็นช่างมาก่อน ผมคุยกับท่านแล้วขอความอนุเคราะห์ท่านบอกว่า  
     ยินดีช่วย เรื่องตรงนี้ก็รับไว้ ขอบคุณครับ ท่านประธานสภา  
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นายประยุทธ  เกษี    - ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ  
ประธาน     มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เรื่องระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ สุดท้าย  
     ที่ได้บรรจุไว้ในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมครบระเบียบวาระแล้วและ  
     ถ้าไม่มีท่านใดได้สอบถาม ขอปิดการประชุมครับ  

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

  

       ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
     ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 

 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      นายอ่างทอง  สมเพชร 
     ตําแหน่งรองประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  

 

     ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       นายประยุทธ  เกษี 
     ตําแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 

 

   

 

 

 

 

 

 



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


